



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ  
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเชิญ นายธนวัฒน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม



คณะอนุกรรมการได้พิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรรับฟังข้อมูลในภาพรวมในเรื่องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีประเด็นสำคัญต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในทางหลักการหมวดนี้บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐเพื่อที่จะสามารถรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยห้ามมิให้รัฐใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายเพื่อลดทอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเกินจำเป็น และประชาชนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ สำคัญที่บัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐมีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ และทำให้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เกิดขึ้นจริง
- หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ สำคัญที่บทบัญญัติในหมวดนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางให้รัฐดำเนินการตามกฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

และยังเห็นว่า สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตลอดทั้ง “กระบวนการต้นทาง” คือ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการป้องกันการไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน “กระบวนการกลางทาง” คือ การให้ความช่วยเหลือทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา เช่น การจัดหาทนายความเป็นต้น “กระบวนการปลายทาง” คือ กระบวนการเยียวยาผู้เสียหาย และการให้โอกาสผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่สังคม โดยคณะอนุกรรมการจะนำประเด็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อไป

